

Số: /TB-SGDĐT

Gia Lai, ngày tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh, sửa đổi Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập tỉnh Gia Lai năm 2025

Thực hiện Kế hoạch số 3451/KH-SGDĐT ngày 19/12/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tuyển dụng viên chức trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập tỉnh Gia Lai năm 2025; Kế hoạch số 780/KH-SGDĐT ngày 12/02/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo về điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung của Kế hoạch số 3451/KH-SGDĐT, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến thí sinh một số nội dung như sau:

Qua rà soát, có nhiều thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển không đúng quy định¹, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thí sinh tự kiểm tra, rà soát các thông tin đã ghi trong Phiếu đăng ký dự tuyển, trong đó lưu ý phải kê khai chính xác, đầy đủ các thông tin tại Mục V Phiếu đăng ký dự tuyển (tên vị trí việc làm dự tuyển; tên trường; trực thuộc xã/phường/sở; chỉ tiêu thuộc phụ lục nào - Phụ lục 2 hay Phụ lục 1).

Mỗi thí sinh chỉ nộp 01 (một) Phiếu đăng ký dự tuyển trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Trường hợp đã nộp từ 02 (hai) Phiếu trở lên đề nghị thí sinh nộp đơn rút các Phiếu không đúng hoặc đã nộp thừa về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 07/4/2026. Nếu thí sinh không đề nghị rút Phiếu thì xem như nộp không đúng theo Kế hoạch số 3451/KH-SGDĐT. Sau thời gian trên, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổng hợp danh sách, báo cáo Hội đồng tuyển dụng theo quy định.

Trường hợp thí sinh có sai sót cần điều chỉnh thông tin trên Phiếu đăng ký dự tuyển đã nộp đề nghị liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn, giải quyết.

Chỉ tiêu tuyển dụng xem tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch số 780/KH-SGDĐT ngày 12/02/2026, Thông báo số 993/TB-SGDĐT ngày 03/03/2026 (gửi kèm theo Thông báo này).

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo để người đăng ký dự tuyển biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;
- UBND xã, phường;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Đăng Website Sở;
- Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Nam

¹ Đăng ký dự tuyển tại đơn vị không có chỉ tiêu hoặc chỉ tiêu tại vị trí dành riêng cho người dân tộc thiểu số; không ghi chỉ tiêu thuộc phụ lục nào; ghi thông tin xã, phường theo đơn vị hành chính cũ; tên trường không đúng; không ghi trường trực thuộc xã, phường hay trực thuộc sở; đăng ký không đúng thủ tục xét tuyển; nộp nhiều Phiếu đăng ký dự tuyển trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; hồ sơ không được tiếp nhận, dùng xử lý,...